

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ//เพื่อพิจารณา

ฯลฯ

๓.๒ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เรื่อง  
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ (วาระที่ ๑)

ประธาน

เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงการจัดทำร่างข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  
๒๕๕๖

นายก อบต.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าได้ตราข้อบัญญัติเกี่ยวกับ  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แก่ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
ตำบลลานตากฟ้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งปัจจุบันนี้สภาวะเศรษฐกิจ สภาพพื้นที่ขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลลานตากฟ้า มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประกอบกับกรม  
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการปรับปรุงร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อให้เหมาะสมและทันต่อสภาวะการ  
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

#### หลักการ

ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เรื่อง กิจการที่เป็น  
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๒ และ  
ใช้ฉบับนี้แทน

#### เหตุผล

เนื่องจากข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๒ และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วน  
ตำบลลานตากฟ้า ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และประชาชน  
โดยทั่วไปได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติ  
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ ขึ้นใหม่ เพื่อประโยชน์ในการ  
กำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ต้องมีการควบคุมภายใน  
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  
๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทำได้ โดยตราเป็น  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าเพื่อบังคับใช้ต่อไป

ประธาน

ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งนี้ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ  
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เรื่อง  
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ และขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการ  
แห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯอภิปราย

มติที่ประชุม

ไม่มีผู้ขออภิปราย

ประธาน

เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดขออภิปรายในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ  
บริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ นี้  
ต่อไปขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่